
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำป 2562  

วันท่ี  18  ตุลาคม  2562  เวลา 9.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

ผูเขาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12.  

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวรต 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 

ลา 
 
 
 
 

 

 

ผูขาดประชมุ 

      -  ไมมี 

ผูลาประชมุ 

     นายสมนึก  ทองขยัน 
 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง 
นายยงยุธ  บุญทองแกว 
นายนพดล  หวังกอ 
นายนอม  คงสุข 
นายวาสนา  นะบุตร 
นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต 
นางสุภานันท   เจรญิพานิช 
นายสุเทพ  บัวแกว 
นางจิรา ไกรนรา
นายณฐนนท  สูทอก 
นางสาวมยุรี  สรหงษ 
นายสุทัศน ธาราอุดม 
นางโสรยา เจริญนิธิธาดา 
นางสาวสริญรดา หวานดี
นางสาวมัลลิกา บุตรหงา 

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย 
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผูอำนวยการกองชาง 
ผูอำนวยการกองคลงั
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 
หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัตกิาร 
ผูชวยนักประชาสัมพันธ 

  

 
 



๒ 

 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย เปนผูดำเนินการประชุม 

รองประธานสภาฯ : 
 

กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภาฯ 

 

: นายสมบัติ์ เหลาเส็น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไดขอลาออกจากตำแหนงสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2562 (ครั้งท่ี 4) 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 4  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท   
ดวยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
    3.1  เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2562-2565 ฉบับแกไข  ครั้งที่ 1/2563 
นายสุทัศน ธาราอุดม 

 

 

 

: 

 

 

 

 

ตามที่ เทศบาลตำบลกระบี่นอย ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข
ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งไดดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไชเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารทองถิ่น และไดประกาศใชแลว รายละเอียดตางๆ ปรากฏตามสิ่งที่สงใหทุกทาน
ไปลวงหนาแลว  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   แกไข คร้ังที่ 1/2563 
เทศบาลตำบลกระบี่นอย  อำเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

 
  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยูและปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลำดับที ่

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) (แกไขใหม) 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำ

จาน – เขาพนม (ชวงหมูที่ 10 

– วัดโพธิ์เรียง) ปงบประมาณ

ด ำ เนิ น ก า ร เดิ ม  2 5 6 2 

งบประมาณเดิม 3,228,400 

บาท  

โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำ

จาน – เขาพนม (ชวงหมูที่ 10 

– วัดโพธิ์เรียง) ปงบประมาณ

ด ำ เนิ น ก า ร ให ม  2 5 6 3 

งบประมาณใหม 2,678,300 

บาท 

ไม ไ ด ด ำ เนิ น ก า ร ใ น

ป งบป ระม าณ  2 5 6 2 

และแกไขราคากลางให

เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคำนวณราคากลาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

2 โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนซอยนา

เณร หมูที่  12 ปงบประมาณ

ด ำ เนิ น ก า ร เดิ ม  2 5 6 2 

งบประมาณ เดิ ม  40 ,700 

บาท 

โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนซอยนา

เณร หมูที่  12 ปงบประมาณ

ด ำ เนิ น ก า ร ให ม  2 5 6 3 

งบประมาณใหม  35,000 

บาท 

ไม ไ ด ด ำ เนิ น ก า ร ใ น

ป งบป ระม าณ  2 5 6 2 

และแกไขราคากลางให

เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคำนวณราคากลาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

3 โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายนา

หัวนอน – สะพาน หมูที่  4 

ปงบประมาณดำเนินการเดิม 

2562 และงบประมาณเดิม 

627,000 บาท 

โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายนา

หัวนอน – สะพาน หมูที่  4 

ปงบประมาณดำเนินการใหม 

2563 และงบประมาณใหม 

498,800 บาท 

ไม ไ ด ด ำ เนิ น ก า ร ใ น

ป งบป ระม าณ  2 5 6 2 

และแกไขราคากลางให

เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคำนวณราคากลาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

4 โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคสายถนน 

คสล.หลั ง โลตั ส   หมู ที่  12 

ปงบประมาณดำเนินการเดิม 

2562 และงบประมาณเดิม 

621,400 บาท  

โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคสายถนน 

คสล.หลั ง โลตั ส   หมู ที่  12 

ปงบประมาณดำเนินการใหม 

2563 และงบประมาณใหม 

395,000 บาท 

ไม ไ ด ด ำ เนิ น ก า ร ใ น

ป งบป ระม าณ  2 5 6 2 

และแกไขราคากลางให

เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคำนวณราคากลาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

5 โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำ

จ า น  – ท า เรื อ  ห มู ที่  2 

ปงบประมาณดำเนินการเดิม 

2562 และงบประมาณเดิม 

76,230 บาท 

โครงการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาภูมิภาคถนนสายน้ำ

จ า น  – ท า เรื อ  ห มู ที่  2 

ปงบประมาณดำเนินการใหม 

2563  และงบประมาณใหม 

55,600 บาท 

ไม ไ ด ด ำ เนิ น ก า ร ใ น

ป งบป ระม าณ  2 5 6 2 

และแกไขราคากลางให

เปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคำนวณราคากลาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 



๔ 

 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล หวังกอ 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
ที่ประชุม 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

โครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมิภาคถนนสายนาหัวนอน - สะพาน หมูที่ 4  
ไมทราบวาเปนหมูบานใด นาจะไมใชหมูที่ 4 นาหัวนอน คือหมูที่ 3  สวนสะพานนั้นมี
ทั้งหมูที่ 3 และหมูที่ 4 กระผมเองก็เคยหารือกับทานนายกในการขยายเขตจำหนาย
น้ำประปาวาควรขยายเขตพื้นที่ใดบาง ขอใหแกไขหมูบานใหถูกตองดวยครับ จะไดไม
สับสน ในสวนของโครงการกระผมเห็นดวยครับเพราะเปนผลประโยชนของพี่นอง
ประชาชน 
 
นาหัวนอน คือหมูที่ 3 ครับ ใหแกไขเปนโครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมิภาค
ถนนสายนาหัวนอน หมูที่ 3 - สะพาน หมูที่ 4   
 
ถาดูจากแบบของโครงการ นาจะเริ่มจากจุดถนนคอนกรีตที่เชื่อมตอระหวางหมูที่ 10 
กับหมูที่ 3 เขาไปดานใน ผานบานทานเจริญศักดิ์  เองฉวน ตามแบบแนวทอจะมีแคฝง
เดียว  และอยูคนละฝงถนนกับบานทาน สท.  แตไมทราบวาจะเชื่อมตอกับเมนประปา
หลักที่ไดขยายจากหมู 10 ไปโพธิ์เรียงหรือไม แตถาเชื่อมตอจากหมูที่ 10 ทอจะมี
ขนาดเล็ก แตชางของการประปาคงจะคำนวณมาดีแลว สงสัยวาถาพี่นองประชาชนอีก
ฝงตองการใชน้ำประปาสามารถตอขามถนนไดเลยหรือไม หรือตองขยายเขตเพิ่มอีก 
หรืออยางไร 
 
โครงการจะเปนการวางทอประปาทางฝงซายของถนน จะผานบานทานเจริญศักดิ์  เองฉวน 
ไปจนถึงสะพานหมูที่ 4  สุดเขตแดนของหมูที่ 3  ทอที่ใชมีขนาด 4 นิ้ว ถือวาทอมี
ขนาดใหญพอสมควร ในสวนฝงขวาของถนนตอไปจะตองขอขยายเขตจำหนายน้ำเพิ่มใน
คราวตอไป ก็ตองติดตอการประปาภูมิภาคอีกครั้ง 
 
ตามที่ทาน ผ.อ กองชางไดอธิบายวาทอมีขนาด 4 นิ้ว ถาพี่นองประชาชนจะตอทอขยาย
ขามฝงเองไดหรือไม แตอาจจะตองใชงบประมาณมากพอสมควร ขอฝากใหเทศบาลชวย
ดูแลเรื่องทำโครงการขยายเขตประปาในคราวตอไปดวยครับ 
 
รับทราบ 

    
 3.2  เรื่องแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 2/2563 
นายสุทัศน ธาราอุดม 

 

 

 

: 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลกระบี่นอย ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที่ 
2/2563 ไดดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  และหนังสือสัง่การที่เกี่ยวของโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น และ
ไดประกาศใชแลว รายละเอียดตางๆ ปรากฏตามสิ่งที่สงใหทุกทานไปลวงหนาแลว ดังนี้ 

 
 
 



๕ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   แกไข คร้ังที่ 2/2563 
เทศบาลตำบลกระบี่นอย  อำเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยูและปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(แกไขใหม) 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายควน   ดินแดง หมูที่  7  

ปงบประมาณดำเนิน   การ

เดิ ม  2 5 6 4  งบ ประมาณ  

3,738,000 บาท  

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายควน   ดินแดง หมูที่  7  

ปงบประมาณดำเนิน  การใหม  

2563 งบประมาณคงเดิม  

 

เพื่อแกไขปญหาความเดือน

รอนใหประชาชน จึงเปลี่ยน

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร

ดำเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงาน เคห ะ

และชุมชน 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายโรงเรียนบานน้ำจาน – 

ท า เรื อ ต น ม ว ง   ห มู ที่  2  

ปงบประมาณดำเนินการเดิม 

2 5 6 5  ง บ ป ร ะ ม า ณ  

2,910,000  บาท 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายโรงเรียนบานน้ำจาน – 

ท า เรื อ ต น ม ว ง   ห มู ที่  2  

ปงบประมาณดำเนินการใหม 

2563 งบประมาณคงเดิม 

เพื่อแกไขปญหาความเดือน

รอนใหประชาชน จึงเปลี่ยน

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร

ดำเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่  1 

ด านการพัฒ นาโค รงสร า ง

พื้นฐาน 

แผนงาน เคห ะ

และชุมชน 

 
ที่ประชุม : รับทราบ  

 
 3.3  เรื่องประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประกำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายสุทัศน  ธาราอุดม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

เทศบาลตำบลกระบี่นอยไดตราเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  ในการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และผูวา
ราชการจังหวัดกระบี่ไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลกระบี่นอย  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
เทศบาลตำบลกระบี่นอยจึงไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 โดยรายละเอียดของเทศบัญญัติดังกลาว ได
ลงประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขาไปดูได และสามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซตของ
เทศบาล  
 

รับทราบ 
 
 



๖ 

 

   3.4  เรื่องการประเมินผลการจัดการบริหารสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ
จัดการสาธารณะของเทศบาลตำบลกระบี่นอย พ.ศ. 2563 
นายสุทัศน  ธาราอุดม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ประชุม 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: 

ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ) มีมติ
เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระยะ 3 ป(พ.ศ. 2561-2563) และใหสำนักคณะกรรมการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นำเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ไปใชในการประเมิน อปท.ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือก
เกณฑชี้วัด สำหรับใชประเมินเทศบาลในป  พ .ศ. 2562 จำนวน 439 ตัวชี้วัด 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงาน ก.ก.ถ จึงไดขอความรวมมือเทศบาล
ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง  และดำเนินการบันทึกขอมูลตามแบบ
ติดตามประเมินผล จำนวน ๓ แบบ ไดแก แบบเทศบาล 1 แบบเทศบาล 2 – 1 ถึง 2 - 
6  และแบบเทศบาล 3 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณชี้วัดและคาเปาหมายขั้น
ต่ำการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     บัดนี้สำนักปลัดไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยใหผูบริหารของเทศบาล  
หรือผูทำหนาที่รักษาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  ประกอบดวยผูแทนสวน
งานการจัดบริการสาธารณะในแตละดาน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงาน และ
รวบรวมขอมูลสวนที่ เกี่ยวของกองการตางๆ ใหขอมูล ตามแบบ ในแตละดานที่
กำหนดให เสร็จสิ้นเปนทีเ่รียนรอยแลว จึงขอรายงานใหสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอยได
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ไดจัดสงใหทุกทานลวงหนาแลว 
 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1  เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่เทศบาลตำบลกระบี่นอย ไดขอรับการสนับสนุนระบบเครื่องสูบน้ำแสงอาทิตย 
ขนาด 5,000  วัตต สำหรับประปาหมูบาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ โดย
สำนักพลังงานจังหวัดกระบี่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรัก
พลังงาน  ภายใตโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน ป 
2560 เพื่อดำเนินการกอสรางโครงการสงเสริมการใชพลังงานในชุมชน  บัดนี้สำนักงาน
พลังงานจังหวัดกระบี่  ไดดำเนินการเสร็จแลวเทศบาลตำบลกระบี่นอยก็ไดตรวจสอบ
ระบบเรียบรอยแลวใชงานไดดี ไมมีปญหา ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยสามารถ
ทดแทนการใชไฟฟาซึ่งถือเปนการชวยเหลือพี่นองประชาชนไดมาก ทางพลังงานจังหวัด
กระบี่จึงขอสงมอบครุภัณฑ ซึ่งเปนระบบสูบน้ำแสงอาทิตย ขนาด 5,000 วัตต สำหรับ
ประปาหมูบาน เลขที่ 33  หมูที่ 4  ตำบลกระบี่นอย ใหอยูในความรับผิดชอบ ดูแล 
บำรุงรักษา ของเทศบาลตำบลกระบี่นอย จึงขอใหทางสภาฯไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป  โดยมีรายละเอียดบันทึกสงมอบดังนี้ 
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นายวินัส  ชุมบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 

 

 

บันทึกการสงมอบ 
เทคโนโลยีพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ประจำปงงประมาณ พ.ศ.2559 

ระหวาง 
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  กับ เทศบาลตำบลกระบี่นอย 

     บันทึกการสงมอบและรับมอบฉบับนี้  ทำขึ้น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  เมื่อ
วันที่  .........ระหวางสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ โดย นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ ตำแหนง 
พลังงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งตอไปนี้ในบันทึกฉบับนี้จะเรียกวา “ผูสงมอบ” ฝายหนึ่ง กับ
เทศบาลตำบลกระบี่นอย  โดย นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง ตำแหนง นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกระบี่นอย ซึ่งตอไป ในบันทึกฉบับนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบ”  อีกฝายหนึ่ง
โดยทั้งสองฝายไดตกลงสงมอบและรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน  ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยสูภัยแลง ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.
2559  ตาม รายละเอียดดังนี้ 
     1. รายการหรือรายละเอียดการสงมอบและรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน  ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยสูภัยแลง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2559  มีดังนี้ 
        1.1 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5,000  วัตต  สำหรับประปาหมูบาน 
(แบบไมรวมถังเก็บน้ำ) ที่ตั้ง บานเลขที่ 33  หมูที่  4  ตำบลกระบี่นอย  อำเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่   
     2. การสงมอบและรับเอกสาร 
        2.1 สำเนาสัญญาจาง เลขที่  168/2560  ลงวันที่  29  พฤษภาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข 1) 
        2.2 บัญชีรายละเอียดเทคโนโลยีพลังงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
        2.3 สำเนาหลักฐานการยินยอมใหใชที่ดิน (เอกสารหมายเลข 3) 
     3. เงื่อนไขการสงมอบและการรับมอบ 
        3.1 ผูรับมอบจะตองดูแล  บำรุงรักษา (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย) ให
สามารถใชงานได ตลอดอายุการใชงาน 
        3.2 ผูรับมอบจะตองไมแกไข เปลี่ยนแปลง ตอเติม รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย  (ระบบ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย) เวนแตไดรับอนุญาตจากผูสงมอบเปนลายลักษณอักษร 
       บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นทั้งสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน  ซึ่งทั้งสองฝายไดอานและ
ตรวจทานเปนการถูกตองแลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนลายหลักฐานทั้งผูสงมอบและผูรับมอบ  
และตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ  
        ลงชื่อ .............................ผูสงมอบ                ลงชื่อ .............................ผูรับมอบ    
               พลังงานจังหวัดกระบี่                        นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอย  
 
        ลงชื่อ .............................พยาน                    ลงชื่อ .............................พยาน    
        
ตอนแรกเทศบาลไดสงเรื่องขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยจาก
พลังงานจังหวัดกระบี่ ฝายสภาฯ ไมไดรับทราบเรื่องเลย แตวันนี้ใหสภาฯพิจารณาการรับโอน  
กอนหนานี้กระผมก็ทราบมาวาไฟฟาแรงต่ำของโคกขี้เหล็ก หมูที่ 4 ในจุดดังกลาวนั้นไฟฟา
ตกบอยมาก ทำใหมอเตอรเสียบอยครั้ง ทำใหเทศบาลตองหาวิธีการเพื่อแกปญหา กระผม
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ไมทราบวาเทศบาลประสานขอรับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัด โดยการใชระบบ
พลังงานแสงอาทิตย แตทำแลวไดประโยชน และใชงานไดดี ก็เปนเรื่องที่ดี กระผมก็ไมมี
ปญหาอะไรครับ แตของฝากผูบริหารวาครั้งตอไปในการรับโอนตางๆ ขอใหแจงสมาชิกสภา
ฯ ไดทราบ  และกอนการสงมอบแจงใหลวงหนา เพื่อสมาชิกสภาฯจะไดเขาไปดูระบบการ
ทำงานกอนการพิจารณาใหความเห็นชอบจะดีมาก ขอฝากดวยครับ 
 
กระผมเองไดผานไปในพื้นที่บอยครั้ง ก็เคยไปดูระบบพลังงานแสงอาทิตย กระผมก็สงสัยวา
เทศบาลใชงบประมาณสวนใด เพราะกระผมไมเคยทราบ ไมเคยผานสภาฯ ตามที่ทาน    
วินัส  ชุมบุตร สมาชิกสภาฯ เขต 2 ไดอภิปราย จนมาเห็นเอกสารในครั้งนี้จึงทราบวาเปน
งบที่ขอสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ ที่ใหความชวยเหลือ เปนการชวยประหยัด
งบประมาณถือวาเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน กองชางเองก็ไดตรวจสอบเรียบรอย
แลว เมื่อรับโอนมาแลวถาหากชำรุดการซอมแซมก็ไมนาจะใชงบประมาณที่มากมายนัก 
กระผมเห็นดวยในการรับโอน ตองขอบคุณผูบริหารที่ประสานขอรับการสนับสนุนในการ
แกปญหาใหกับพี่นองประชาชน  
 
โครงการเปนงบประมาณของทางจังหวัดกระบี่โดยตรง เพื่อชวยเหลือประชาชนโดยผาน
ทางเทศบาล ทางสมาชิกสภาฯจึงไมไดรับทราบ กอนนี้พื้นที่บริเวณน้ีประชาชน ประมาณ 
30 หลังคาเรือนใชน้ำประปาหมูบาน คาไฟฟาประมาณ 32,800 – 3,000 ตอเดือน 
ทานนายกเทศมนตรีไดปรึกษาทางจังหวัดกระบี่  จึงเปนที่มาของการสงเรื่องเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนไปยังพลังงานจังหวัดกระบี่  ทางพลังงานจังหวัดก็ไดสงเจาหนาที่ลง
มาตรวจ 4 จุด ของตำบลกระบี่นอย หมูที่ 4 มีความเหมาะสมดวยสภาพของพื้นที่และการ
รับแสงแดด หลังจากดำเนินการเสร็จแลวถาหากมีปญหาอะไรทางพลังงานจังหวัดก็พรอม
ใหความชวยเหลือ สามารถสงเจาหนาที่มาซอมแซมให ตอนนี้ก็ถือวาชวยลดคาใชจายไป
พอสมควร เหลือประมาณเดือนละ 600 บาท  ในป พ.ศ.2564 เทศบาลก็ไดสงเรื่องของ
สนับสนุนไปอีกตอนนี้ก็รอคำตอบอยู ถาหากไดงบประมาณมาก็จะแจงใหทางสมาชิกสภาฯ
ไดทราบตอไป 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
หรือไม 
 

เห็นชอบดวยมติเอกฉันทรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย   
ดวยมติ  10  เสียง 

 
  4.2  เรื่องขอความเห็นชอบถอนสภาพที่ดินและขอใชที่สาธารณประโยชนควนหนองใหญแปลงเลขที่  
                              4256/2517  หมูที่ 6 เพื่อกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ  จำนวน 82 ไร 29 ตารางวา 
นางสาวสริญรดา  หวานดี 

 

 

: 

 

 

ตามที่เทศบาลตำบลกระบี่นอยไดขอใชที่ดินสาธารณประโยชนควนหนองใหญ แปลง
เลขที่ 4256/2517  เนื้อที่ 82-0-29 ไร  หมูที่ 6  ตำบลกระบี่นอย เพื่อกอสราง
สนามกีฬาระดับอำเภอ และสวนสาธารณะ ในที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาว ซึ่งได
ประสานไปยังที่ดินจังหวัดกระบี่  ตามหนังสือเทศบาลตำบลกระบี่นอย ที่  กบ 
43001/771  ลงวันที่ 9 กันยายน 2562  ทางสำนักงานที่ดินก็ไดพิจารณาในการขอ
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ใชที่ดินดังกลาว วาเนื่องจากมีการกอสรางอาคารถาวรในที่สาธารณประโยชน การขอใช
ที่ดินตองดำเนินการควบคูกับการถอนสภาพที่ดิน ตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต ตาม
มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ขอ 1.6 ใหผูขอดำเนินการขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาทองถิ่นและจัดประชุมราษฎรที่ เคยใชประโยชนรวมกัน 
เพื่อใหความเห็นวาหากจะถอนสภาพที่ดินแปลงนี้จะขัดของและไดรับความเดือดรอน
หรือไม อยางไร โดยระบุในรายงานประชุมใหชัดเจนวา ขัดของหรือเดือดรอนหรือไม 
และมีกระบวนการรับฟงความเห็นของราษฎรดวย ในวันนี้จึงตองนำเรื่องนี้เขาที่ประชุม
เพื่อใหสภาฯไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  
 

ที่ดินแปลงนี้ เทศบาลเคยขอความเห็นชอบตอสภาฯ เพื่อขอสรางสำนักงานเทศบาล    
ไปครั้งหนึ่งแลว แตติดปญหาขอระเบียบบางประการจึงไมสามารถดำเนินการตอได ใน
วันนี้ถาหากสภาฯไดมีมติเห็นชอบ ก็อยากฝากใหเจาหนาที่ชวยเรงดำเนินการดวยครับ 
เพราะสนามกีฬามีความมีสำคัญตอพี่นองประชาชน ใชออกกำลังกาย และประโยชนอื่น
อีกมากมาย พี่นองประชาชนก็สอบถามเรื่องนี้ และก็เห็นดวยที่จะใหสรางสนามกีฬาใน
พื้นที่ ก็ขอฝากดวยครับ 
 

ตามที่ไดดูในเอกสาร กระผมคิดวาเปนโครงการที่ดีมาก แตไมทราบวาเทศบาลไดทำเวที
ประชาคมรับฟงความความคิดเห็นของพี่นองประชาชนในพื้นที่แลวหรือยัง ควรเชิญ
ผูใหญบานมารวมประชุมดวยเพราะเปนผูดูแลทองที่ ควรจะรับรูดวย กระผมกลัวจะมี
ปญหาในภายหลัง  ในสวนของโครงการกระผมเห็นดวยอยางยิ่งครับ เพราะเปน
ประโยชนตอพี่นองประชาชนในตำบลกระบี่นอย โดยเฉพาะหมูที่ 6 บานกระบี่นอย       
ก็ขอฝากไวดวยครับ 
 
เรื่องขอใชที่สาธารณะประโยชนแปลงนี้ เทศบาลเคยทำประชาคมรับฟงความคิดเห็น 
หมูที่ 6 ไปแลว ผูใหญบานก็รับรู มีเอกสารรายละเอียดตางๆ เรียบรอยแลว เรื่องนี้ไม
นาจะมีปญหาครับ 
 

หลักจากสภาฯลงมติในวันนี้ เทศบาลจะตองลงประชาคมอีกครั้ง ก็จะเชิญผูนำชุมชน 
และสมาชิกสภาฯ ทุกทานดวย ที่ผานมาผูบริหารเทศบาลไดพูดคุยกับทางชุมชน ผูนำ
ชุมชนหลายๆ ฝายในพื้นที่ ตอนทำประชาคมครั้งกอน พี่นองประชาชนในพื้นที่ก็เห็น
ดวย ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่เปนหวงครับ 

 

ที่สาธารณประโยชนควนหนองใหญเดิมที เมื่อ 6 ปที่แลว เทศบาลตำบลกระบี่นอยมี
โครงการกอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลแหงใหมในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งในตอนนั้นสภา
เทศบาลตำบลกระบี่นอย ก็ไดเห็นชอบในการขอใชที่ดินโดยมีมติเปนเอกฉันท เทศบาลก็
ทำตามขันตอน มีกระบวนการประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
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พื้นที่  ม.6 บานกระบี่นอย ในการใชพื้นที่สาธารณะประโยชนที่พี่นองประชาชนใช
ประโยชนรวมกันเทศบาลมีอำนาจตามกฎหมาย ที่ดินแปลงนี้เดิมทีมีประชาชนบุกรุกใช
ประโยชนอยูเทศบาลก็ไดสงเจาหนาที่ พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่
พูดคุยและทำความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ พี่นองประชาชนก็เขาใจและคืนที่ดินให
เปนที่สาธารณะประโยชน ครบจำนวน 82 ไร 29 ตารางวา แตสุดทายก็ไมสามารถ
สรางอาคารสำนักงานเทศบาลไดเพราะในการขอใชเทศบาลตองดำเนินการขอใชที่กับ
หนอยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ อีกหลายหนวยงาน  ประมาณ 13 หนวยงาน เชน สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดกระบี่   สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่  12 สาขากระบี่    สำนักงาน
ทรัพยากรณธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่ ฯลฯ กวาจะไดสรางสำนักงานก็ตอง
ใชเวลาในการดำเนินการขออนุญาต 2 ป  จึงทำให โครงการหยุดชะงัก จึงตอง
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางอาคารสำนักงานแหงใหม มาอยูที่ ม.9 ซึ่งมีที่ดินของ
เทศบาลอยูแลว  สวนในตอนนี้เราจะสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เทศบาลก็ไดไป
ตรวจสอบขอมูลที่ สำนักงานที่ ดิน การขอใชพื้ นที่ ในการสรางสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะ วัตถุประสงคในการขอใชที่ดินไมตรงกับโครงการเกาที่ไดทำไปแลว และ
ยังไมไดถอนสภาพที่ดินสาธารณะ  เราก็ตองมาเริ่มตนขบวนการขอใชที่ดินใหมทั้งหมด 
ตามระเบียบขอกฎหมายของกระทรวง  จึงเปนที่มาของการขอความเห็นชอบตอสภาฯ
ในวันนี้ หลังจากนี้ก็ตองทำประชาคมใหม และจะเรงประสานกับกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาในการดำเนินโครงการตอไป ขอทำความเขาใจกับสมาชิกสภาฯทุกทานครับ 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหถอนสภาพที่ดินและขอใชที่สาธารณประโยชนควนหนอง
ใหญแปลงเลขที่  4256/2517  หมูที่ 6 เพื่อกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ  
จำนวน 82 ไร 29 ตารางวา หรือไม 

 

เห็นชอบดวยมติเอกฉันทใหถอนสภาพที่ดินและขอใชที่สาธารณประโยชนควนหนองใหญ
แปลงเลขที่ 4256/2517  หมูที่ 6 เพื่อกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ  จำนวน  
82 ไร 29 ตารางวา 

  
 4.3  เรื่องขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนเทศบาลตำบลกระบี่นอย   
                            และยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล) ทุงคลองปกาสัย 
 
นางสาวสริญรดา  หวานดี 
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ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจงัหวัดกระบี่ ไดแจงคำสั่งยกเลิกขอออกหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง  ที่สาธารณประโยชน “ทุงเลี้ยงสัตวกระบี่นอย” หมูที่ 13 ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏ
จากทะเบียนที่สาธารณประโยชน เปนทุงคลองปกาสัย อยูในพื้นที่ หมูที่ 5 และหมูที่ 
10  จำนวน 30,000 ไร  แตเนื่องจากผลการรังวัดไดเนื้อที่แตกตางไปจากทะเบียนที่
สาธารณะประโยชนเดิมมาก  ขางเคียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมอาจทราบไดวาเขต
เนื้อที่ควรจะอยูแคไหน เพียงใด และผูขอไมสามารถชี้เขตไดถูกตอง  เจาพนักงานที่ดิน
แจงใหนายอำเภอทราบเรื่องเพื่อสงตอมาใหสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอยพิจารณาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตำบลหรอืองคกรปกครองสวน



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

 

 

 
 

 
 

รองประธานสภาฯ 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 
 

: 

 

 

 

 

 
: 

 

 

: 

 

ทองถิ่นชวยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543     
เพื่อจะไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชนใหเปนที่ยุติ 
วันนี้จึงไดนำเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลกระบี่ หลังจากสภาฯไดมี
มติเห็นชอบ ทางสำนักปลัดเทศบาลก็จะดำเนินการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการที่มี
ความชำนาญ และจะมีการจัดประชุมนอกรอบอีกครั้ง 

 

ในส วนของผู ที่ จะแต งตั้ งให เป นคณ ะกรรมการคณ ะกรรมการดู แลรักษาที่
สาธารณประโยชนเทศบาลตำบลกระบี่นอย และยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง (น.ส.ล) ทุงคลองปกาสัย กระผมอยากฝากวาขอใหทานสมาชิกสภาฯชวยเสนอช่ือ
ผูที่มีความรูเรื่องพื้นที ่และแนวเขต หรือผูเฒาผูแกที่อยูในพืน้ที่มากเปนเวลานาน เพราะ
จะเปนประโยชนตอการชี้แนวเขต ก็ขอใหมาแจงกับเจาหนาที่เพื่อจะไดดำเนินการตาม
ขั้นตอนและแตงตั้งในคราวตอไปครับ  วันนี้แคขอความเห็นชอบในการแตงตั้ ง
คณะกรรมการกอน 

 

ขอความเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนเทศบาล
ตำบลกระบี่นอย และยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล) ทุงคลองป
กาสัย หรือไม 
 

มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
เทศบาลตำบลกระบี่นอย และยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล) ทุง
คลองปกาสัย 

 4.4  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ 
         4.4.1  รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562  
 
นางสาวจริา  ไกรนรา 

 

 

 

: 

 

 

ขอชี้แจงในสวนของงบประมาณเพื่อประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมคือ 
ฉบับที่  4 ขอ 89  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ตาม (1) (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงนิสะสมโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงนิการคลงั ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 5165  ลงวันที่  29 สิงหาคม  2562  
เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยกเวนระเบียบฯ ขอ 89 
และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดาน
บุคลากร คาใชจายในการบริหารในกรณีที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นตามความจำเปน โดย
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และตองเสนอโครงการเพื่อใชจายเงินสะสมตอสภา
ทองถิ่นภายในวันที่  31  ตุลาคม 2562 ดังนั้นจึงขอรายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ



๑๒ 

 

สุทธิที่นำไปบริหารได ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งผูบริหารไดพิจารณาแลว ดังนี้ 

 
        4.4.2 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาออก – ไสโปะ หมูที่ 6    
                               งบประมาณ 1,781,000  บาท  
นายนพดล  หวังกอ 

 

 

: 

 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาออก – ไสโปะ หมูที่ 6  งบประมาณ 1,781,000  บาท 
โดยมีรายละเอียดของโครงการ ตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทาน
ไปลวงหนาแลว  



๑๓ 

 

 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

ตองขอขอบคุณผูบริหารที่ไดพิจารณาโครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาออก – ไสโปะ 
ใหกับพี่นองประชาชน หมูที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร แตกระผมยังของใจโครงการนี้      
พี่นองประชาชนรอมานานมาก ในตอนที่เทศบาลลงทำประชาชมหมูบานเพื่อสอบถาม
ความตองการของพี่นองประชาชน พี่นองไดเสนอใหลาดยาง ระยะทาง 1,000  เมตร 
และผูบริหารก็ไดรับปากพี่นอง แตในเอกสารการขออนุมัติตอสภาฯในวันนี้ เหลือ
ระยะทางของโครงการแค 500  เมตร ไมทราบวามีเหตุผลใด สวนสมาชิกสภาฯ         



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

นายวินัส  ชุมบุตร 

 

 

 

 

 
นายนพดล  หวังกอ 

 

 

 

 
 

นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 

 

 

 

รองประธานสภาฯ 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

: 

 

 
 

 

 

 
: 

 

 

 
 

 

: 

 

 

 

: 

 
 

: 

ที่ผานมาก็ไมเคยขัดของในการพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ที่ประชาชนเดือดรอน 
ตามที่ฝายบริหารเสนอ  เรื่องนี้ทานนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรี ตองรับผิดชอบ 
เพราะทานเปนผูดูแลกองชาง ตองชี้แจงใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ ทานอาจจะ
จัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานอื่นๆ ที่เดือดรอนเชนกัน แตทานก็ตองแจงใหพี่นองหมู
ที่ 6 ไดเขาใจ ขอฝากดวยครับ 

 

ตามที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดอภิปรายไปแลว ถาระยะทาง 
1,000 เมตร ตามที่พี่นองประชาชนเสนอมาจะเขาถึงชุมชนเลยในครั้งเดียว ประชาชน
ก็ไดใชประโยชนไดเต็มที่ ในแผนพัฒนาตำบลของเทศบาลก็ไดบรรจุไว 1,000  เมตร   
งบประมาณอาจจะไมเพียงพอ ผูบริหารจึงพิจารณาจัดสรรใหแค 500 เมตร  แตในการ
ขออนุมัติในครั้งนี้ก็มีหลายโครงการ บางหมูบานก็ไดจัดสรรงบประมาณหลายครั้งแลว 
ผูบริหารนาจะปรับบางโครงการ มาใหกับโครงการนี้เพื่อใหไดระยะทาง  1,000 เมตร 
เพราะมีความจำเปนและพี่นองประชาชนเดือดรอนมานานแลวครับ  
 

โครงการนี้กระผมพรอมดวยเจาหนาที่กองชางไดลงสำรวจ และพูดคุยกับพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่กอนแลว พี่นองประชาชนก็พอใจ เพราะระยะทาง 500 เมตร ใช
งบประมาณ 1,781,000  บาท เปนงบประมาณที่เยอะมาก เทศบาลก็ตองเฉลี่ย
จัดสรรใหกับหมูบานอื่นๆ ทั้ง 2 เขตเพราะทุกพื้นที่ก็เดือดรอนมากเชนกัน ตอไปเราก็
ตองขยายเพิ่มเติมตอไป กระผมไมมีสิทธิ์ไปตัดหรือปรับลดงบประมาณ ก็ขอฝากให
สมาชิกสภาฯ ชวยทำความเขาใจกับพี่นองประชาชนใหถูกตองดวยครับ   

 

ทานรองนายกบอกวา พี่นองหมูที่ 6 บอกวาไดถนนลาดยาง ระยะทาง 500 เมตร        
ก็พอใจแลว ไมทราบวาถามไปถามผูใดมา เพราะถนนสายนี้ชาวบานเดือดรอน ขอมา    
7 ปแลว พูดอะไรก็ตองมีหลักฐานครับ แตในวันนี้ทานก็ไดรับปากแลววาปงบประมาณ
ตอไป ทานจะดำเนินการตอใหครบ 1,000 เมตร  ก็ขอขอบคุณครับ 

 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาออก 
– ไสโปะ หมูที่ 6 งบประมาณ 1,781,000  บาท หรือไม 

 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาออก –    
ไสโปะ หมูที่ 6 งบประมาณ 1,781,000  บาท   ดวยมติ 10 เสียง 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

4.4.3 เรื่องอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาเขาตั้ง  หมูที่ 8  งบประมาณ   
                     1,536,000  บาท 
นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาเขาตั้ง  หมูที่ 8  งบประมาณ 1,536,000  บาท  
ถนนสายนี้พี่นองประชาชนเดือดรอนมานานมาก ทานวิสิทธิ์  หิรัญ สมาชิกสภาฯ เขต 1       
ไดเสนอใหเทศบาลชวยเหลือมาหลายปแลว ดวยงบประมาณที่มีอยางจำกัดเทศบาลก็ตอง
จัดสรรใหกอสราง แคระยะทาง 500 เมตรเชนกัน รายละเอียดของโครงการตามแบบกอสราง 
และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 
 

 



๑๖ 

 

 นายวิสิทธิ์  หิรัญ 

 

 

 

 

 

นายวินัส  ชุมบุตร 

 

 

รองประธานสภาฯ 
 

 
มติที่ประชุม 

: 

 

 

 

 
: 

 

 
: 

 

: 

 

โครงการนี้กระผมก็มีความนอยใจเชนกัน กระผมเสนอใหเทศบาลชวยเหลือมานาม แตวันนี้
ก็ไดรับการจัดสรรแค 500 เมตร แตก็ตองขอขอบคุณ ที่ผูบริหารเห็นถึงความสำคัญ ความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชน ก็ขอฝากผูบริหาร ตอไปถาหากมีงบประมาณอยากใหชวย
เพิ่มเติมโครงการอีก  อยางนอยระยะทางอีกซัก  500 เมตร  เพราะถนนเสนนี้มีความจำ
เปนมาก เปนถนนที่เช่ือมตอระหวางหมูบาน เปนเสนทางที่ใชขนถายผลผลิตทางการเกษตร 
มีบานเรือนราษฎรหลายหลังคาเรื่อน ก็ฝากดวยครับ 
 

ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ฝายบริหารก็คงหนักใจ  ตองใชดุลยพินิจเปนอยางมาก       
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแตละโครงการ  จากงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด      
ใหมีความคุมคามากทีสุ่ด เราก็ตองใหประชาชนเปนผูตัดสินเองวาโครงการคุมคาหรอืไมครบั 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสมโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาเขาตั้ง  
หมูที่ 8  งบประมาณ  1,536,000  บาท  หรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาเขาตั้ง  
หมูที่ 8  งบประมาณ  1,536,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

 
 

4.4.4 เรื่องอนมุัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนทอน - เกาะยาง หมูที่ 5   
                    งบประมาณ 1,924,000  บาท 

 

 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนทอน - เกาะยาง หมูที่ 5 งบประมาณ 1,924,000  บาท  
รายละเอียดตางๆ ตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไป   
ลวงหนาแลว  

 



๑๗ 

 

 
รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนลาดยางสาย       
ควนทอน - เกาะยาง หมูที่ 5 งบประมาณ 1,924,000  บาท  หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนทอน - 
เกาะยาง หมูที่ 5 งบประมาณ 1,924,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

 

 

 

 



๑๘ 

 

4.4.5 เรื่องอนมุัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนดินแดง หมูที่ 7 งบประมาณ          
         3,658,000  บาท 
 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนดินแดง หมูที่ 7 งบประมาณ 3,658,000  บาท  
รายละเอียดตางๆ ตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ ไดจัดสงใหทุกทานไป     
ลวงหนาแลว  

 
 

รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนดินแดง 
หมูที่ 7 งบประมาณ 3,658,000  บาท  หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนดินแดง 
หมูที่ 7 งบประมาณ 3,658,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 



๑๙ 

 

 

4.4.6 เรื่องอนมุัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโรงเรียนบานนำ้จาน หมูที่ 2   
                    งบประมาณ  2,858,000  บาท 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโรงเรียนบานน้ำจาน หมูที่ 2 งบประมาณ  2,858,000  บาท 
รายละเอียดตาง  ๆตามแบบกอสราง  และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 
 

รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนมุัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนลาดยางสายโรงเรียนบาน
น้ำจาน หมูที่ 2 งบประมาณ  2,858,000  บาท หรอืไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโรงเรียนบานน้ำจาน 
หมูที่ 2 งบประมาณ  2,858,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 



๒๐ 

 

4.4.7 เรื่องอนมุัติจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายนำ้ประปาภูมิภาค  ถนนสายนำ้จาน  
          – เขาพนม (ชวงหมูที่ 10 – วัดโพธิเ์รียง) งบประมาณ  2,678,300  บาท 
 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสายน้ำจาน – เขาพนม (จากหมูที่ 10 –         
วัดโพธิ์เรียง) งบประมาณ  2,678,300  บาท รายละเอียดตามแบบกอสราง และประมาณ
การราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 
 

รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนสายน้ำจาน – เขาพนม (จากหมูที่ 10 – วัดโพธิ์เรียง) งบประมาณ  2,678,300  บาท หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสาย  
น้ำจาน – เขาพนม (จากหมูที่  10 – วัดโพธิ์ เรียง) งบประมาณ  2,678,300 บาท             
ดวยมติ 10 เสียง 

 

4.4.8  เรื่องอนมุัติจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายนำ้ประปาภูมิภาค ถนนซอยนาเณร   
                   หมูที่ 12  งบประมาณ  35,000  บาท 

 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนซอยนาเณร  งบประมาณ 35,000  บาท 
รายละเอียดตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 



๒๑ 

 

 
 
รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนซอยนาเณร  งบประมาณ  35,000  บาท หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนซอยนาเณร  
งบประมาณ 35,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

4.4.9  เรื่องอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมิภาค  ถนนสาย        
            บานนาหัวนอน –  สะพานหมูที่ 4  งบประมาณ 498,800  บาท 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสายบานนาหัวนอน – สะพานหมูที่  4  
งบประมาณ 498,800  บาท รายละเอียดตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ได
จัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 

 



๒๒ 

 

 
รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนสายบานนาหัวนอน – สะพานหมูที่ 4  งบประมาณ 498,800  บาท หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสาย
บานนาหัวนอน – สะพานหมูที่ 4  งบประมาณ 498,800  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

 
4.4.10  เรื่องอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสาย      
              น้ำจาน – ทาเรือ หมูที่ 2 งบประมาณ 55,600  บาท 
 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสายน้ำจาน – ทาเรือ งบประมาณ 55,600  บาท 
รายละเอียดตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 

 
รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนสายน้ำจาน – ทาเรือ งบประมาณ 55,600  บาท  หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนสาย   
น้ำจาน – ทาเรือ งบประมาณ 55,600  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

4.4.11  เรื่องอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมิภาค สายถนน คสล.     
หลังโลตัส หมูที่ 12  งบประมาณ 370,000  บาท 
 

นายนพดล  หวังกอ 

 

: 

 

โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  ถนนคอนกรีตหลังโลตัส –สี่แยกธิดาแมพระ 
งบประมาณ 370,000  บาท รายละเอียดตามแบบกอสราง และประมาณการราคา ที่ได
จัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว  

 

 
 
รองประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

 

: 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนคอนกรีตหลังโลตัส –สี่แยกธิดาแมพระ งบประมาณ 370,000  บาท  หรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเอกฉันทให จายขาดเงินสะสม โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ  
ถนนคอนกรีตหลังโลตัส –สี่แยกธิดาแมพระ งบประมาณ 370,000  บาท  ดวยมติ 10 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ 
 
รองประธานสภาฯ 

 

 

 

นายวินัส  ชุมบุตร 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

ขอประชาสัมพันธ เทศบาลตำบลกระบี่นอย รวมกับมูลนิธิเพื่อสัตวเกาะลันตา บริการทำ
หมันและฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อลดประชากรสุนัขและแมว ณ วัดถ้ำเสือ  
ในวันที่ 28-31  ตุลาคม 2562 เวลา08.30 - 16.30 น. จึงขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ 
ชวยประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ 
 

 

กระผมไดทราบขาวมาวา ในป พ.ศ.2563 รัฐบาล จะมีโครงการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 24 
จังหวัด หนึ่งในนั้นก็มี ตำบลกระบี่นอย จังหวัดกระบี่ของเรารวมอยูดวย เรื่องนี้ถึงจะไมใช
หนาที่โดยตรงของเทศบาลตำบลกระบี่นอย กระผมอยากฝากใหเทศบาลชวยประสานถึง
สำนักงานจังหวัดกระบี่ วาถาหากรัฐบาลดำเนินโครงการนี้เมื่อใดขอใหสำนักงานที่ดินจังหวัด



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 

 

 

 

 

 

 

 

นายนพดล  หวังกอ 

 

 

 

 

 

 

 
นายยงยุธ  บุญทองแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 
: 

 

 

 

 

กระบี่ชวยผลักดันโครงการนี้ ในพื้นที่ตำบลกระบี่นอยดวย  ประชาชนจะไดรับประโยชนมาก 
เพราะพี่นองที่ไมมีเอกสารสิทธิ์จะทำธุรกรรมอะไรก็ไมได เทศบาลไมสามารถเก็บถาษีได       
ขอฝากดวยครับ เรื่องที่ 2 เรื่องประปา หมูที่ 3 ที่ไดอภิปรายผานไปแลว ก็ขอฝากวาถาหากมี
งบประมาณก็อยากใหชวยขยายเขตประปาอีกฝงของถนนที่ยังไมไดดำเนินการ เพราะถาจะใหพี่
นองตอทอขยายขามฝงเองก็ตองใชงบประมาณมาก กระผมเองก็เคยพูดไววาถามีงบประมาณ     
ก็อยากใหขยายเขตประปาไปทั้งสองฝงพรอมกันไปเลยจะดีกวา ระยะทางอาจจะลดลงแตพี่นอง
ประชาชนไดใชน้ำทั้งสองฝงถนน  ถาขยายฝงเดียวอาจจะมีปญหา  พี่นองจะเกิดความไมพอใจได  
กระผมเองก็เคยโดนตอวามาแลว สวนเรื่องถนนที่เคยขอความชวยเหลือ  ผูบริหารก็กำลัง
ดำเนินการใหความชวยเหลืออยู  เรื่องตางๆ ที่ไดเสนอก็เพื่อผลประโยชนของพี่นองประชาชน 
ขอขอบคุณครับ 

 

ฝากเรื่อง ถนนซอยถูกลืม หลังบริษัทมิตซู ชูเกียรติกระบี่ หมูที่ 2 เจาของที่ดินกำลังถมที่เพื่อ
สรางบาน  ทำใหพี่นองประชาชนบริเวณนั้น กลัววาจะไปปดเสนทาง อยากฝากใหผูบริหารชวย
เขาไปดูและแกปญหาใหดวย   เรื่องที่ 2 คือชาวบานซอยบานลงตุน มีปญหาเรื่องน้ำเดือดรอน
มาก  อยากใหเทศบาลแกปญหาใหดวย กอนที่จะเขาสูฤดูแลงรอบตอไป เรื่องที่ 3 เรื่องความ
ปลอดภัยของพี่นอยประชาชน ฝากใหชวยซอมแซมกลองวงจรปดทั้ง 12 ตัว ใหสามารถใชงาน
ได  เรื่องที่ 4 เรื่องไฟฟาสองทาง ซอยชลประทาน หมูที่ 6  ขอความชวยเหลือมาหลายครั้งแลว 
เปนซอยที่มีบานเรอืนของประชาชนอาศัยอยูจำนวนมาก ฝากดวยครบั ไดระยะทาง 700 เมตร 
ก็ได  เรื่องสุดทายการขยายเขตไฟฟา ซอยบานลุงตวน หมูที่ 4 ประมาณ 6 หลังคาเรือนที่ยังไม
มีไฟฟาใช  ถามีงบประมาณ อยากใหชวยเหลือพี่นองดวยครับ  

 

ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่คอยเปนหวงพี่นองประชาชนชาวตำบลกระบี่นอย กระผม
กระผมขอตอบคำถามของทุกทานคราวๆ กอนทานนายกเทศมนตรีจะสรุปใหฟงอีกครั้งหนึ่ง 
ทานเจริญศักดิ์ เองฉวน สมาชิกสภาเขต 2 ไดฝากเรื่องถนนที่มีปญหา ซอยถูกลืม หมูที่ 2 
กระผมคิดวานาจะไมใชซอยถูกลืม นาจะเปนซอยผูวามากกวา เพราะซอยถูกลืมกำลังจะ
ดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตอยู สวนถนนสายซอยผูวากระผมเคยลงไปสำรวจปรากฎวา
ถนนสายนี้ไมไดเปนถนนสาธารณะ ก็ตองทำความเขาใจกับทุกทานครับ  เรื่องประปาหมูที่ 12 
กระผมและประปาสวนภูมิภาค สาขาสุราษฎรธานี  ไดลงพื้นที่สำรวจปรากฏวาน้ำไมสามารถ
ไหลไปถึงบานพี่นองประชาชน เทศบาลตองแกปญหาตองลงไปอาจจะตองขุดบอเพื่อสราง
ประปาหมูบาน เรื่องการขยายเขตไฟฟาเปนเรื่องที่ยากมาก ตองมีโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปนั้นๆ จึงจะทำได  
 
ขอประชาสัมพันธกิจกรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 รพ.สต.บานสองแพรก จัดโครงการ      
อสม.ชวนวิ่ง โดยจะวิ่งจาก รพ.สต. บานสองแพรก - กระบี่นอย ม.6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร  
คาสมัคร 300 บาท รับเสื้อ 1 ตัว  รวมสมทบทุนสรางหองน้ำผูพิการ  สามารถสมัครเขารวม
โครงการไดที่ ทานรองปลัดเทศบาลครับ อีกกิจกรรมคือ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ขอเชิญ
ชวนทุกทาน รวมทอดกระฐิน ณ วัดกระบี่นอย โดยพระราชสุทธิวิมล เจาคณะจังหวัดกระบี่        
ก็ขอฝากประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบดวยครับ สุดทายก็ตองขอขอบคุณทาน
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วินัส ชุมบุตร สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่ชวยแจงเรื่องโครงการออกโฉนดที่ดินของรัฐ ซึ่งมีตำบล
กระบี่นอยของเราดวย กระผมจะรับเรื่องไว และจะประสานกับทางที่ดินจังหวัดกระบี่อีกครั้งครับ 
 

วันนี้สภาฯก็ไดมีมติอนุมติโครงการตางๆ เปนผลประโยชนของพี่นองประชาชน กระผมเชื่อวาพี่
นองประชาชนคงดีใจ เปนเรื่องที่นายินดีมากแตถาพวกเราไปพูดในทางลบตอพอแมพี่นอง
ประชาชน ก็จะเปนผลเสียตอพวกเราเอง เขาปที่แปดแลวที่เราเปนตัวแทนของประชาชน
รวมกันพัฒนาทองถิ่นของเรา งบประมาณที่จัดสรรทั้งภายนอกและของเทศบาลเองที่ใชในการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนเงนิหลายรอยลานบาท  ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่
สมาชิกสภาฯไดแจงทุกๆเรื่อง  ผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ  มนวันนี้งบประมาณ ที่จายขาดเงิน
สะสมจำนวน 15,394,700 บาท กับจำนวนโครงการ 15 โครงการ  ถือวาคุมคามาก          
เกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน เรื่องที่เปนปญหามากที่สุดคือเรื่องไฟฟา เพราะเราไม
สามารถจายขาดเงินสะสมได เหมือนกับการขยายเขตประปา และกอสรางถนน  จะตองอุดหนุน
งบประมาณใหกับการไฟฟาฯ เพียงอยางเดียว  ก็ขอฝากกองชางและ ทานพดล หวังกอ รอง
นายกเทศมนตรี ชวยตรวจสอบความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเพื่อเตรียมขอมูลในการ
จายเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในปตอไปดวย สำหรับโครงการตางๆที่เรากำลัง
ดำเนินการตามเทศบญัญติงบประมาณประจำป และโครงการที่ไดจายขาดเงินสะสมแลว ก็ยังมี
งบประมาณที่ทางสำนักงบประมาณ ของกรมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยได 
งบเหลือจายจะจัดสรรใหจังหวัดละ ประมาณ  200 ลานบาท ในวันพรุงนี้จะมีการประชุมเพื่อ
จัดสรรใหกับจังหวัดตางๆ  เทศบาลก็ตองทำโครงการโดยดวนที่สุด เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ และไดสงไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผานมา โครงการตองอยูในแผนงาน
และงบประมาณ ตองผานการทำประชาคม เราไดทำนำเสนอโครงการไปประมาณ 4 โครงการ 
ดังนี้คือ 1. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายใตสายไฟ ม.12 งบประมาณ 21,000,000 
บาท  2. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายหลังทาอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่  ม.6 
งบประมาณ 10,417,000  บาท  3. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายพุทธรรม ม.13  
งบประมาณ  9,902,000  บาท  4. โครงการกอสรางสะพาน คสล. บานคลองแหง ม.4 
งบประมาณ 3,300,000  บาท  เราไดเสนอไป 4 โครงการ ถาไดรับการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณมาซัก 1 โครงการก็ถือวาประสบความสำเร็จแลว ประชาชนไดประโยชนมากมาย 
ถาหากเราไดรับการอนุมัติจัดสรรมาเมื่อได กระผมจะแจงใหที่ประชุมไดรับทราบอีกครั้งครับ 
วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
กลาวปดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  12.05  น. 
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ลงชื่อ        วินัส  ชุมบุตร       ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อจัฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

ลงชื่อ       สาคร   เจรญิพร     ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ   สมเกียรติ์  หลานหลาย   ผูจดบันทึกการประชุม 

      (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

 

ลงชื่อ    สมนกึ ทองขยัน       ผูรับรองรายงานการประชุม 

         (นายสมนึก  ทองขยัน) 

    ประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
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เลิกประชุมเวลา  12.05  น. 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ      วินัส   ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนึก  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร         ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ   สมเกียรติ์  หลานหลาย    ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
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